

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นกระบวนการแสดงให้เห็นว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน ประชาชนจะเลือกผู้บริหารอย่างชอบธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศนำเสนอนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศตามนโยบายตามที่หาเสียงไว้ หากกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยจิตสำนึกของตนเองแล้ว การเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557)

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ. 2475 และมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรจัดตั้งเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งแรกมีการโกงการเลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้ง อาทิเช่น ปัญหาการทุจริตในการลงคะแนน การซื้อเสียง การวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการ ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันและ รัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงมีแนวคิดในการปฏิรูปการเมืองโดยการจัดตั้งองค์กร ต่างๆขึ้นเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ (กมลพันธ์ ชันทะสินธุ์, 2555: 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” เป็นองค์กรอิสระที่ บัญญัติ ไว้ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่หลักในการ ควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การเลือกตั้งไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2550 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในจังหวัดนั้นๆ อาทิเช่น มีอำนาจรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกที่กระทำภายในจังหวัด การเสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555)

จากการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งมีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง การคัดค้านขอให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือการร้องคัดค้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งและร่วมตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องวินิจฉัยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ทำให้เกิดการ สิ้นเปลืองงบประมาณ มีผลต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับในการทำหน้าที่ควบคุมจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการเลือกตั้งและพัฒนากระบวนการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นและพัฒนา ยกระดับกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาการบริหารการเลือกตั้งและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งกับการบริหารการเลือกตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมมติฐานของการวิจัย

การบริหารการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษา การบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้สังเคราะห์จาก แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเลือกตั้ง ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ด้านเครือข่ายและการยอมรับ และด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

1.2 การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สังเคราะห์จากแนวคิดการบริหารของนักวิชาการที่สอดคล้องกับการบริหารการเลือกตั้งใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กรด้านการชี้นำ และด้านการควบคุมองค์กร

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ

2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Population) ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 60 แห่ง โดยมีประชากร จำนวน 387,996 คน (ประกาศสำนักทะเบียนกลาง ธันวาคม, 2556)

2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่

(Taro Yamane, อ้างถึงใน ยุทธ ไถยวรรณ, 2550: 157) กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน

กลุ่มที่ 2 คือ

2.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือฉบับนี้ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมและกาบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คน กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คน หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง 1 คน หัวหน้างานอำนวยความสะดวก 1 คน หัวหน้างานการมีส่วนร่วม 1 คน หัวหน้างานพรรคการเมือง 1 คน และหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน 1 คน วิเคราะห์คุณสมบัติแล้วมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 11 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1 ตัวแปรต้น คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเลือกตั้ง 2) ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 3) ด้านเครือข่ายและการยอมรับ 4) ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการชี้้นำ 4) ด้านการควบคุมองค์กร

4. ขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการ ศึกษาหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 60 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) เทศบาลเมืองหัวหิน 3) เทศบาลตำบล.5 4) เทศบาลตำบลคลองวาฬ 5) เทศบาลตำบลหนองพลับ 6) เทศบาลตำบลปราณบุรี 7) เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 8) เทศบาลตำบลเขาน้อย 9) เทศบาลตำบลไร่ใหม่ 10) เทศบาลตำบลไร่เก่า 11) เทศบาลตำบลกุยบุรี 12) เทศบาลตำบลทับสะแก 13) เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ 14) เทศบาลตำบลบ้านกรูด 15) เทศบาลตำบลร้อนทอง 16) เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย 17) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก 18) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ 19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 20) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 21) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก 22) องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 23) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ 24) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ 25) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 26) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจ

27) องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี 28) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราง 29) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 30) องค์การบริหารส่วนตำบลวังกั๊ฟง 31) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 32) องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 33) องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย 34) องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า 35) องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย 36) องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ 37) องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ 38) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 39) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู 40) องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 41) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 42) องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี 43) องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก 44) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง 45) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง 46) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน 47) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 48) องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ 49) องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดคนพคุณ 50) องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ 51) องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง 52) องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย 53) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 54) องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล 55) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง 56) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 57) องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน 58) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 59) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแร้ง 60) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

5. ขอบเขตระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557

นิยามเชิงปฏิบัติการ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง หมายถึง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเลือกตั้ง 2) ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 3) ด้านเครือข่ายและการยอมรับ และ 4) ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ด้านกระบวนการเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ในการจัดการเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นไปโดยรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งมีความเหมาะสม และคุ้มค่า เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

ด้านผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขั้นตอนการสรรหา แต่งตั้ง การอบรมให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเลือกตั้ง การแบ่งความรับผิดชอบและมอบหมายงาน เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งของผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมีความถูกต้อง ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ด้านเครือข่ายและการยอมรับ หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง การตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง

ด้านประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง หมายถึง การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและสื่อมวลชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร วันเลือกตั้ง ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ขั้นตอนและหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้ง

การบริหารการเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการในการบริหารการเลือกตั้งของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านการวางแผน หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จในการจัดการเลือกตั้ง โดยการกำหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร การจัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนการประสานงานและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ

ด้านการจัดองค์กร หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับภารกิจ มีการประสานงาน มอบหมายงาน สายการบังคับบัญชา การกำหนดหน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการจัดการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้านการชี้แนะ หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการสั่งการที่ถูกต้องชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการช่วยเหลือ แนะนำ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ขั้นตอนการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารมาสู่ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจน และมีรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งและแก้ไขปัญหาต่างๆ

ด้านการควบคุมองค์กร หมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดปฏิทินและแผนงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงาน กำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

ประโยชน์ของการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อการพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ดังนี้

1. จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการบริหาร การเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการเลือกตั้ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดทิศทางเป้าหมายของ นโยบายด้านการบริหารการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง ของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอนาคต